



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สินค้าเกษตรร.ค.ลด10.64% สศก.คาดต้นปี'61ราคาดีงต่อ	โพสต์ทูเดย์
2. ราคาสินค้าเกษตร'ธันวาคม'วูบต่อเนื่อง	กรุงเทพธุรกิจ
3. จวกให้ข้อมูล'พาราควอต'นายกฯไม่ครบ	ไทยโพสต์
4. 'กนช.'จ่อเมกะโปรเจกต์น้ำพรีบ!	ไทยโพสต์
5. ภาพข่าว: ศูนย์ฝนหลวง	ข่าวสด
6. มติค่าจ้างจากแรงงานประมงถึง'ไอยูยู'รอเม.ย.ชี้ชะตาค้ามนุษย์-หลุดใบเหลือง	คม ชัด ลึก
7. คอแลมัน ชั้น 5 ประชาชาติ: รัฐแก้ปม สารเคมีตกค้างเดิมพันด้วยชีวิต ! ผู้บริโภค	ประชาชาติธุรกิจ
8. เสนอกรม.สัตวฯจรรยาบรรณ 'ทุเรียน'ขึ้นชั้นผลไม้โลก ปลุกอัญมณีรุกท่องเที่ยว	เดลินิวส์
9. บัตรคนจนระยะ2 เพิ่มเงิน-หางาน	เดลินิวส์
10. ราคาข้าวดีชาวนาเมินจำนำยุ่งฉางธ.ก.ส.	ประชาชาติธุรกิจ
11. ยกระดับเกษตรพันธสัญญา ซีพีเอฟประกันภัยให้รายย่อย	ไทยรัฐ
12. รองปลัดเกษตรลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์โพสทูเดย์

หัวข้อ : สินค้าเกษตรธ.ค.ลด10.64% สศก.คาดต้นปี'61ราคาดีต่อ

วันที่ : พุธสัปดาห์ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 5474 หน้า : A5(บนขวา)

สินค้าเกษตรธ.ค.ลด10.64% สศก.คาดต้นปี'61ราคาดีต่อ

โพสทูเดย์ - ดัชนีราคาสินค้าเกษตร เดือน ธ.ค. 2560 ลด 10.64% คาด เดือน ม.ค.-ก.พ. 2561 ราคาสินค้าเกษตรดีต่อเนื่อง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือน ธ.ค. 2560 ปรับตัวลดลง 10.64% เทียบจากเดือน ธ.ค. 2559 โดยสินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากผลผลิตยางออกสู่ตลาดมาก ปาล์มน้ำมันจากสาเหตุที่สต็อกน้ำมันปาล์มอยู่ในเกณฑ์สูง รวมทั้งราคาไซโกและสุกร มีราคาลดลงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากเช่นกัน

ด้านสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ความขึ้น 15% ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับผู้ค้าในต่างประเทศ

มีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในช่วงเทศกาลปลายปี มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้น จากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงแปงและลานมันเส้น ไก่เนื้อ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบแปรรูปเพื่อการส่งออกสูงขึ้น

ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร เดือน ธ.ค. 2560 พบว่าเพิ่มขึ้น 7.54% เทียบกับเดือน ธ.ค. 2559 สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ำมัน สับปะรด สุกร และไซโก ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนดัชนีรายได้เกษตรกร เดือน ธ.ค. 2560 ลดลง 3.90% เทียบกับเดือน ธ.ค. 2559 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตาม สศก.คาดการณ์แนวโน้มดัชนีสินค้าเกษตรเดือน ม.ค.และ

ก.พ. 2561 คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือน ม.ค. 2561 ลดลง 11.56% จากเดือน ม.ค. 2560 เนื่องจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง 15.01% โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด สุกร ไซโก และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.06% สินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด สุกร และไซโก โดยสินค้าเกษตรสำคัญในเดือน ม.ค. คาดว่าข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิราคาดีขึ้น เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูง

สำหรับการคาดการณ์ดัชนีสินค้าเกษตรเดือน ก.พ. 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าจะอยู่ในระดับทรงตัว ส่วนดัชนีราคาคาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.พ. 2560 ขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : ราคาสินค้าเกษตรธัญว้าวูปต่อเนื่อง

วันที่ : พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ : 10727 หน้า : 5(บนขวา)

ราคาสินค้าเกษตร‘ธัญว้าวูป’ต่อเนื่อง

กรุงเทพธุรกิจ ● สศก. เผย ราคา ยาง
ปาล์มน้ำมัน หมู ข้าว มันสำปะหลังวูป
อุตสาหกรรมราคาสินค้าเกษตรเดือนธ.ค.
60 ร่วง 10.64 % ทำรายได้เกษตรกร
ลดลง 3.90 % คาดเดือน ม.ค.พุ่ง หลัง
ผลผลิตเริ่มน้อย

นายวิณะโรจน์ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตร
ประจำเดือนธ.ค. 2560 พบว่า มีค่าที่
128.23 ลดลง 10.64% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2559 โดยสินค้าที่ราคา
ปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ราคาลด
ลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น
จากฝนทิ้งช่วงทำให้เอื้อต่อการกรีดยาง
และภาวะการค้ำยั้งชะลอตัวต่อเนื่อง

ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจาก
ภาวะการค้ำยั้งชะลอตัวและสต็อกน้ำมัน
อยู่ในเกณฑ์สูง ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจาก
อยู่ในช่วงที่มีผลผลิตไข่ไก่ออกสู่
ตลาดมาก สุกร ราคาลดลงเนื่องจาก
สภาพอากาศที่ย่ำแย่ทำให้สุกรโตเร็ว
และออกสู่ตลาดมาก

สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่
ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
ประกอบกับผู้ค้าในต่างประเทศมีคำสั่งซื้อ
อย่างต่อเนื่อง มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้น
จากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ไข่เนื้อราคาเพิ่มขึ้น
เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการใช้
เป็นวัตถุดิบแปรรูปเพื่อการส่งออกสูงขึ้น
ทั้งนี้ ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือน

ธ.ค. 2560 มีค่าที่ 214.37 ลดลง 3.90%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ใน
ขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น

หากมองถึงแนวโน้มดัชนีสินค้า
เกษตรของเดือนม.ค.และก.พ. 2561
คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือน
ม.ค.2561 ลดลง11.56% จากเดือนม.ค.
2560 เนื่องจากดัชนีราคาปรับตัวลด
ลง15.01%โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง
ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
สับประรด สุกร ไข่ไก่และกุ้งขาวแวนนาไม

ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น
4.06% สินค้าสำคัญที่มีการผลิตเพิ่ม
ขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา มัน
สำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับประรด สุกร
และไข่ไก่

ด้านสถานการณ์สินค้าเกษตรสำคัญ
เดือนม.ค. 2561 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า
หอมมะลิ คาดว่า ดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจาก
เดือนธ.ค. 2560 เนื่องจากตลาดแข่งขัน
สูง มีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องของลูกค้า
ต่างประเทศในช่วงเทศกาลปลายปี

มันสำปะหลัง คาดว่าดัชนีราคาจะ
เพิ่มขึ้นจากเดือนธ.ค. 2560 เนื่องจาก
ปริมาณมันสำปะหลังออกสู่ตลาดน้อยโดย
เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะ
พื้นที่เพาะปลูกน้อยลง และกุ้งขาวแวน
นาไม ดัชนีราคาจะเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน
เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

จวกให้ข้อมูล'พาราควอต'นายกฯไม่ครบ

ไทยโพสต์ • เครือข่าย ด้านพาราควอตจวกกรมวิชาการเกษตรไม่ให้ข้อมูล "บักตู่" ครบถ้วน ทำให้นายกฯ ต้องถามหาสารทดแทนพาราควอต พร้อมกับหวังผู้นำประเทศออกนโยบายเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนที่ชัดเจน

จากกรณีมีการล่ารายชื่อกว่า 30,000 รายชื่อจากเครือข่ายเพื่อคัดค้านนโยบายระงับการนำเข้าพาราควอตไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส เพราะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร พร้อมทั้งกดดันให้นักวิจัยที่เผยแพร่ผลกระทบจากสารดังกล่าวลาออก ยื่นต่อผู้แทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้อยู่ ก็มีความจำเป็นต้องหาสารกำจัดศัตรูพืชอื่นมาใช้เพื่อทดแทนพาราควอต แต่ยังไม่พบได้ ซึ่งต้องหาทางออกหากมีการระงับการนำเข้า โดยได้ส่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการปรึกษาหารือกันของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงพาณิชย์ โดยจะต้องฟังเสียงจากทุกฝ่ายและฟังเสียงจากทางองค์การ

อาหารและยา (อย.) และกระทรวงเกษตรฯ ด้าน รว.สธ.ได้ยืนยันตามนโยบายเดิมจากที่ประชุมที่มี 4 กระทรวงหลักหนุนระงับการนำเข้า ด้านมูลนิธิชีววิถีได้ออกแถลงการณ์คัดค้านเรื่องดังกล่าว

วันที่ 31 ม.ค. นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จริงๆ ทางกรมวิชาการเกษตรมีข้อมูลสารบางตัวที่พอจะใช้แทนพาราควอตอยู่แล้ว ซึ่งราคาจะสูงกว่า แต่ก็มีปริมาณการใช้ที่น้อยกว่า ซึ่งในส่วนของพาราควอตนั้น อย.ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง อย่างไรก็ตาม ผลกระทบในเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับสารตกค้างในพืชผัก ก็มีการศึกษาในงานวิจัยบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการยอมรับกัน ซึ่งมีอนุกรรมการที่มี อย.ร่วมอยู่ด้วย อยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบ เพื่อส่งให้คณะกรรมการหลักพิจารณาต่อไป

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า การที่นายกฯ ระบุว่ายังไม่มีการทดแทนพาราควอตเป็นเพราะยังไม่ได้รับข้อมูลทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีข้อมูลงานวิจัยสารที่สามารถใช้แทนพาราควอตได้ เช่น การปลูกอ้อยโดยใช้รถแทรกเตอร์ไถจะได้ผลดีกว่า การใช้สารเคมีและมีต้นทุนที่ต่ำกว่า การปลูกมันสำปะหลังจาก 7 จังหวัด พบว่ามีการใช้สารเคมีชนิดอื่น 2 ชนิดแล้วได้ผลดีกว่า การใช้พาราควอต แสดงให้เห็นว่ากรมวิชาการเกษตรมีข้อมูล แต่ไม่พยายามนำเสนอเผยแพร่ไปยังนายกฯ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ทางเครือข่ายขอสนับสนุนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ยืนยันตามมติเดิมว่าควรมีการเลิกใช้สารดังกล่าว เพราะไม่ใช่การพูดลอยๆ แต่เป็นคำพูดที่เชื่อถือได้ มีการทำงานร่วมกันและมีมติจาก 4 กระทรวงหลักถึงผลกระทบในเรื่องสุขภาพ หากไม่มีผลกระทบ 53 ประเทศทั่วโลกคงไม่มีการสั่งแบน

นายวิฑูรย์กล่าวอีกว่า ส่วนการที่มีการล่ารายชื่อ 30,000 รายชื่อ เพื่อคัดค้านการระงับการนำเข้าพาราควอตไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอสนั้น พบว่าทางเครือข่ายที่ล่ารายชื่ออาจจะมีความสัมพันธ์

กับสมาคมรักษาพืช ที่มีกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตรวมอยู่ด้วย และที่มีการระบุว่าส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในเรื่องรายได้จำนวนมากนั้น ก็มีการตรวจสอบไปยังกรมวิชาการเกษตรแล้ว พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ทางกรมไม่เคยมีข้อมูลตามที่กล่าวอ้าง พร้อมกันนี้ในส่วนที่มีการล่ารายชื่อเพื่อคัดค้านงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากสารเคมีและกดดันให้ รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชัยชาญ ผอ.สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ ลาออกเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องผลกระทบต่อสารเคมี ทางเครือข่ายก็ได้มีการล่ารายชื่อเกษตรกรเพื่อให้กำลังใจ รศ.ดร.พวงรัตน์ เช่นกัน ขณะนี้มีเกษตรกรลงชื่อกว่า 5,000 รายแล้ว เพราะเห็นว่าการวิจัยควรมีความเสรี การถูกข่มขู่คุกคามเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

"หากพาราควอตไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 53 ประเทศทั่วโลกคงไม่แบน แม้แต่ประเทศบราซิลที่เป็นประเทศที่มีการปลูกอ้อยมากที่สุดในโลกก็มีการประกาศแบน

และก่อนหน้านี้ทางเครือข่าย 369 เครือข่ายเกษตรกร จาก 50 จังหวัด ก็มีการคัดค้านการต่อทะเบียนพาราควอตไปแล้ว แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วย ดังนั้นหากนายกฯ ยืนยันว่าต้องการคุ้มครองผู้บริโภค ก็ควรยึดหลักตรงนี้ในการยื่นข่างประชาชน ไม่ใช่วนกลับไปเดิมที่ทางหน่วยงานหลัก 4 กระทรวงมีการออกนโยบายร่วมกันชัดเจนแล้ว" นายวิฑูรย์กล่าว

น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN : Thailand Pesticide Alert Network) กล่าวว่า เข้าใจว่าท่านนายกฯ มีความห่วงใยประชาชน แต่การที่รมว.สธ.ยืนยันตามมติเดิม และการที่ 53 ประเทศได้มีการแบนพาราควอตก็แปลว่าสารเคมีชนิดนี้มีผลกระทบต่อทางด้านสุขภาพชัดเจน ในฐานะผู้นำประเทศควรมีการชั่งน้ำหนักในการดูแลสุขภาพประชาชน และมีการออกเป็นนโยบายการดำเนินการที่ชัดเจน ทั้งนี้ ก็ขอให้กำลังใจและสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในฐานะกระทรวงหลักในการออกนโยบายเรื่องนี้ต่อไป.

'กนช.'จ่อเมกะโปรเจกต์น้ำฟรี!

ทำเนียบฯ ● “บิ๊กตู่” ลุยเต็มสูบตั้ง กนช. กว้างข้าราชการ 83 คนเข้า “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” นัดถก 2 ก.พ.นี้ จ่อเซ็นเมกะโปรเจกต์น้ำประจำภาคกว่า 20 โครงการ

เมื่อวันพุธ พล.อ.ฉัตรชัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ประกอบด้วย นายกฯ เป็นประธานกรรมการ มีรองนายกฯ ที่นายกฯ มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ส่วนกรรมการประกอบด้วย รมว. เกษตรและสหกรณ์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รมว.มหาดไทย ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผอ.สำนักงานปรมาณู เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

รวมถึงอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) นายอำพน กิตติอำพน, นายอานันท์ สนธิวงศ์ ณ อยุธยา, นางลดาวัลย์ คำภา โดยมีเลขาธิการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า โดยมีอำนาจหน้าที่ อาทิ ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำในสภาวะวิกฤติ พร้อมกำกับ ติดตามประเมินผล บูรณาการแผนแม่บท และแผนงบประมาณในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

“นอกจากนี้วันที่ 31 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ได้ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำกรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ รวมจำนวน 81 คนมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยมาจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 55 คน กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 26 คน รวมถึงคำสั่งเดิมที่แต่งตั้งให้นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และนายสำเร็จ แสงภู่วงศ์ เป็นรองเลขาธิการสำนักงานฯ รวมจำนวน 83 คน” พล.อ.ฉัตรชัยกล่าว

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวด้วยว่า ในวันที่ 2 ก.พ. นายกฯ จะเป็นประธานการประชุม กนช.นัดแรก โดยสิ่งที่นายกฯ อยากรู้คือ ภาพการบริหารจัดการน้ำ ตลอดทั้งแผนการแบ่งกลุ่มงบประมาณในแต่ละปีใช้ในส่วนไหนบ้าง โดยจะแบ่งเป็นงบประมาณปกติ เช่น การปรับปรุง ซ่อมบำรุง

ขยายแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้ว และงบประมาณที่ใช้ในโครงการขนาดใหญ่ เช่น แผนสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทรที่ใช้งบประมาณกว่าหมื่นล้านบาท

“รวมถึงชี้แจงให้เห็นถึงการใช้งบประมาณปกติจำนวน 5-6 หมื่นล้านบาทตั้งแต่ปี 2557-2558 ทำอะไรไปแล้วบ้าง และต่อไปจะทำอะไรบ้าง ในส่วนโครงการขนาดใหญ่ที่แต่ละภาคเสนอมา จำนวน 20-30 โครงการนั้น ต้องนำมาดูว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร รวมถึงระยะเวลาทำโครงการ” พล.อ.ฉัตรชัยระบุ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/คอลัมน์/กทม.
วันที่: พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ปีที่: 27 **ฉบับที่:** 9927
Col.Inch: 15.25 **Ad Value:** 18,300
ภาพข่าว: ศูนย์ฝนหลวง

หน้า: 6(ขวา)
PRValue (x3): 54,900

Clip: Black/White



ศูนย์ฝนหลวง - นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์
ฝนหลวงหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามการทดสอบสารฝนหลวงทางเลือก
และการดำเนินงาน

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5922

Col.Inch: 114.81 Ad Value: 252,582

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

PRValue (x3): 757,746

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: มติค่าจ้างจากแรงงานประมงถึง 'ไอยูยู' รอ เม.ย. ชี้ชะตา ค้ามนุษย์-หลุดใบเหลือง



มติค่าจ้างจาก
แรงงานประมง
ถึง 'ไอยูยู'

รอ เม.ย. ชี้ชะตา
ค้ามนุษย์-
หลุดใบเหลือง หน้า 6



มติค่าจ้างจากแรงงานประมงถึง 'ไอยูยู'

รอ เม.ย. ชี้ชะตา ค้ามนุษย์-หลุดใบเหลือง

ที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผ่านมา มีมติรับทราบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ ตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง (ชุดที่ 19) ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อไป โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั้นได้มีการกำหนดสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยเทียบเคียงกับสูตรการคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส มาเลเซีย บราซิล และคอซตาริกา ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ยอมรับว่าเป็นสูตรคำนวณอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่สามารถดูแลคุณภาพชีวิตของลูกจ้างได้

โดยแต่ละจังหวัดจะมีอัตราการขึ้นค่าแรงที่ไม่เท่ากันเป็นไปตามสภาพความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยปรับเพิ่มตั้งแต่ 5-22 บาทต่อวัน หรือตั้งแต่ 308, 310,

315, 318, 320, 325 และ 330 บาท

ทว่า อัตราค่าจ้างดังกล่าวไม่ได้แยกชนชั้นแรงงานไม่ว่าต่างดาวหรือคนไทย บังคับใช้ในอัตราเดียวกันสำหรับแรงงานทั่วไป โดยเฉพาะแรงงานภาคการประมง จากข้อมูลกรมประมง มีแรงงานภาคการประมง (เฉพาะบนเรือ) ประมาณ 140,000 คน แบ่งเป็นเมียนมาร์ 70 เปอร์เซ็นต์ กัมพูชา 10 เปอร์เซ็นต์ ลาว 5 เปอร์เซ็นต์ ไทย 5 เปอร์เซ็นต์ และอื่นๆ 10 เปอร์เซ็นต์

“ค่าจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตามเอกสารสัญญาคือเดือนละ 9,000 บาท แต่ส่วนใหญ่จะจได้รับ 5,000-7,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาทำงานก็ยาวนาน เพราะอยู่บนเรือทำงานตลอด ไม่มีเวลาพักผ่อนก็ต้องเก็บอวน เก็บปลา ออกเรือตั้งแต่บ่ายสามเข้ามาถึง 7-8 โมงเช้า”

สุธาสินี แก้วเหล็กไหล นักสิทธิแรงงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ เคยให้ข้อมูลในเวทีเสวนาถึงปัญหาค่าจ้างแรงงานต่างดาวที่ไม่เป็นธรรม โดยยอมรับ

รหัสข่าว: C-180201014007 (1 ก.พ. 61/05:55)

หน้า: 1/3

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 5922

Col.Inch: 114.81 Ad Value: 252,582

หน้า: 1 (ล่างขวา), 6

PRValue (x3): 757,746

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: มติคำจางจากแรงงานประมงถึง 'ไอยูยู' รอเม.ย.ชี้ชะตา ค้ามนุษย์-หลุดใบเหลือง

ว่าตามประกาศของ คสช.บอกว่าลูกเรือต้องมีเวลาพัก ออกเรือ 20-21 วัน และพัก 9 วัน แต่ความเป็นจริง ลูกเรือก็ไม่ได้พัก เพราะนายจ้างจะให้มาซ่อมมวน ซึ่ง จะไม่ได้รับค่าจ้าง แต่นายจ้างก็จะหุงข้าวให้กิน เวลา เกิดอุบัติเหตุ คนงานก็ดูแลรักษาตัวเอง นี่คือการยาก ลำบากของลูกเรือที่เป็นแรงงานต่างด้าว

ถึงแม้วันนี้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศการกำหนดแบบ สัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งประกาศฉบับนี้มีสาระ สำคัญ เช่น การกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในอัตรา รายเดือนโดยจ่ายไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง การกำหนด ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างโดยวิธี

การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยนายจ้างเป็น ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน การกำหนดให้นายจ้าง มีหน้าที่จัดเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยใน การทำงานบนเรือให้แก่ลูกจ้าง เป็นต้น โดยประกาศ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ขณะที่ **อนุรัักษ์ ทศรัตน์** ช่วยราชการในตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวยอมรับว่าใบอนุญาต ทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ หมดอายุในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกอบการ จำเป็นต้องจัดหาแรงงานมาทดแทน โดยกระทรวง แรงงานได้มีการหารือกับสมาคมประมงแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการประมงและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง สภาพการจ้างและการทำงานพร้อมจัดสวัสดิการทุก รูปแบบให้แก่แรงงานในภาคประมงเพื่อจูงใจให้แรงงาน ไทยหันมาทำงานในกิจการประมงทะเล ซึ่งตกลงจะ จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นรายเดือน ขั้นต่ำเดือนละ 12,000 บาท จ่ายผ่านธนาคาร พร้อมกับจัดสวัสดิการ ด้านที่พัก อาหาร การรักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ ประกันสังคม รวมทั้งประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ ให้แก่แรงงานภาคประมง

แต่ต้องยอมรับว่าถึงวันนี้การขึ้นทะเบียนแรงงาน ต่างด้าวยังไม่เสร็จเรียบร้อย หลังรัฐบาลยึดเวลาออกไป

จนถึงกลางปี ขณะที่ปม "ใบเหลือง" การแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย(ไอยูยู) ก็ยังเป็นปัญหา หนักๆ จะถูกตีตราติตจาก "ฮิวแมนไรท์วอตช์" (HRW) หลัง มีรายงานที่ชื่อว่า "โซ่ที่ซ่อนไว้: การปฏิบัติมิชอบด้าน สิทธิและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย" ความยาว 134 หน้า เป็นการสรุปผลความคืบหน้า การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์

และการใช้แรงงานบังคับ ซึ่ง รายงานดังกล่าวได้ถูกนำเสนอต่อ ที่ประชุมรัฐสภายุโรป เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาว่าจะดำเนินการมาตรการอย่างไรต่อ อุตสาหกรรมประมงไทย

ถึงแม้รัฐบาลไทย โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาตอบโต้ในทันทีว่าการแก้ไขปัญหาประมงผิด กฎหมายและปัญหาแรงงานหมิ่น ทูตไทยที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ได้รายงานมาว่าเขาเข้าใจเราดี ที่ ผ่านมารัฐบาลก็ดำเนินการทุกอย่างอย่างเต็มที่ และ เรื่องการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายกับเรื่องของ ปัญหาแรงงานก็แยกออกจากกันเรื่องนี้ทางสหภาพ ยุโรป(อียู)ก็ทราบดี ในส่วนของการแก้ไขปัญหาประมง ผิดกฎหมายก็มีความคืบหน้าไปมาก

"เรื่องกฎหมายมีอยู่ไม่กี่ประเด็นที่อียูเขาติดใจ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขกฎหมายลูก ซึ่งกลาง เดือนกุมภาพันธ์น่าจะแล้วเสร็จ จากนั้นในเดือนมีนาคม น่าจะนำเสนอรายงานได้ ส่วนเรื่องของการติดตามเรือ ประมงที่ซำรุ่ต สูญหาย หรือหายไปไหนเราก็ติดตาม อยู่ เรื่องที่เขาทักท้วงไว้ไม่กี่ประเด็น เชื่อว่าสิ้นเดือน มีนาคมก็จะจบ และเราจะสรุปให้แล้วเสร็จและรายงาน ไปให้เขาทราบได้" รองนายกฯ ย้ำชัด

ก่อนหน้านี้อีกมีการประชุมคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ได้ เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ถือเป็นวาระ แห่งชาติ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งดำเนินการให้พ้น จากใบเหลืองของอียูให้ได้ภายในเดือนมีนาคม 2561 ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของอียูจะเดินทางมายังประเทศไทยใน เดือนเมษายนนี้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ต้องให้พ้นจากการจัดอันดับของสหรัฐใน-tier 2 ให้ ได้ในปีี้เช่นกัน

"เราไม่ได้ทำเอาใจอียูหรือสหรัฐ แต่ทำเพื่อความ ถูกต้องตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน เรื่องนี้ถูก ละเลยจนเกิดเป็นความเคียดชัง ถ้าไม่แก้ไขจะกระทบ ต่ออุตสาหกรรมทั้งระบบ พล.อ.ประวิตรได้เน้นย้ำกับ ราชการที่เกี่ยวข้อง ให้คิดถึงประโยชน์ของประเทศ มากกว่าส่วนตัว หากดำเนินการล่าช้า ถือว่าบกพร่อง ต้องรับผิดชอบ" พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

“
เราไม่ได้เพียงคาดหวังว่า
อียูจะปลดธงเหลือง
หรือไม่ แต่ยังมีหวังให้การ
แก้ปัญหาของประเทศ
มีความคืบหน้าและเพื่อให้มี
การทำประมงอย่าง
ยั่งยืนสืบไป
”

โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการ
ประชุม

กระทั่งล่าสุด 30 มกราคม พล.อ.ฉัตรชัยได้เผยความคืบหน้าการติดตามเรือประมงทั้งเรือที่สูญหายหรือถูกขायไป มีบางส่วนสามารถทำได้ยาก เป็นเพราะถูกขायไปนานแล้วหรือไม่มีหลักฐานแสดงได้ จึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย เห็นว่าต้องให้มีการจัดทำเอกสารที่ต้องมีการรับรองจากก้านั้น ผู้ใหญ่

บ้าน สมาคมประมง นายอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่เขต เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามจำนวนเรือที่ถูกขायไปหรือสูญหาย เพื่อยืนยันว่ารัฐบาลได้จัดระบบกองเรือประมงของไทย สำหรับการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมายนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมาก

ส่วนที่เจ้าหน้าที่อยู่จะเดินทางมายังประเทศไทยในเดือนเมษายนนี้ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาลนั้น ได้มอบหมายให้นายลักษณะจวนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ จัดทำกำหนดการรวมถึงนำคณะของอียูและเอ็นจีโอที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่จริงและตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อเขาจะให้เห็นการทำงานที่ชัดเจน โดยมั่นใจว่าจะทำให้เขาเห็นความก้าวหน้าของเรามากขึ้น

“เราไม่ได้เพียงคาดหวังว่าอียูจะปลดธงเหลืองหรือไม่ แต่ยังมีหวังให้การแก้ปัญหาของประเทศมีความคืบหน้าและเพื่อให้มีการทำประมงอย่างยั่งยืนสืบไป” รองนายกรัฐมนตรีย้ำทิ้งท้าย

● ทีมข่าวคมชัดลึก ●

www.komchadluek.net

รัฐแก้ปม สารเคมีตกค้าง เดิมพันด้วยชีวิต ! ผู้บริโภค

ชั้น 5 ประชาชาติ

กฤษฎา ไพฑูริย์

นารตอกย้ำถึงอันตราย ! ของ “สารเคมีตกค้าง” ในประเทศไทย ชัดเจนขึ้นอีกครั้ง เมื่อเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้ออกมาแถลงผลการตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ ประจำปี 2561 เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย “นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์” ผู้ประสานงานระบุว่า พบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินหรือ “ผักไฮโดรโปนิคส์” สูงกว่าผักทั่วไป

โดยไทยแพนเก็บตัวอย่างผักไฮโดรโปนิคส์ 30 ตัวอย่างจากตลาดและห้างทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด พบว่า ผัก 19 ตัวอย่างพบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างเกินมาตรฐาน หรือคิดเป็น 63.3% ของจำนวนตัวอย่างทั้งหมด โดยพบผักที่ไม่มีสารตกค้างเลย 8 ตัวอย่าง และพบว่าตกค้างแต่ไม่เกินมาตรฐาน 3 ตัวอย่าง

เมื่อเทียบกับการตกค้างของผักและผลไม้ทั่วไป ไทยแพนได้สำรวจเมื่อปลายปีที่ผ่านมา พบว่ามีการตกค้างสูงกว่า โดยผักทั่วไปพบการตกค้างเกินมาตรฐาน 54.4% ไทยแพนย้ำว่า ความเข้าใจของประชาชนที่คิดว่าผักไฮโดรโปนิคส์เป็นผักที่ปลอดภัย มีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชน้อย จึงไม่เป็นความจริง !

ทั้งนี้ ไทยแพนระบุว่า พบสารพิษตกค้างมากถึง 25 ชนิด เช่น สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) 1 ชนิด คือ Ametryn สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) 6 ชนิด สารกำจัดแมลงและไร (Insecticide and Acaricide) รวม 18 ชนิด กลุ่มอื่น ๆ 10 ชนิด

รวมถึงพบการตกค้างของไนเตรต ซึ่งหากตกค้างเกินมาตรฐานจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง โดยพบว่าผักเรดคอรัล เรดอ็อก กรีนอ็อก บัตเตอร์เฮด และฟิลเลย์โอะเชิเบร์รี่ มีไนเตรตตกค้างตั้งแต่ 199-2,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่มีเพียง 1 ตัวอย่างที่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนผักคะน้า ผักกาดฮ่องเต้ ผักโขมแดง และผักบุงเงินที่ปลูกแบบไรดินนั้น พบการตกค้างของไนเตรตระหว่าง 2,976-6,019 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าผักในกลุ่มแรก แต่ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีข้อกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการตกค้างเหล่านี้

“สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ สารทั้งหมดที่พบนั้นเป็นสารดูดซึมมากถึง 17 ชนิด ทำให้ ‘การล้าง’ เพื่อลดจำนวนสารตกค้างลงเป็นไปได้ยาก !” นางสาวปรกชลกล่าว และหากย้อนไปช่วงปี 2559 ไทยแพนได้สร้างความตื่นตระหนกมาแล้ว

ครั้งหนึ่ง หลังจากรายงานเปิดเผยผลการสุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ที่ประชาชนนิยมบริโภค เช่น กะหล่ำปลี แดงกวาง ผักบุงเงิน มะเขือเทศ ผักกาดขาวปลี คะน้า ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ กะเพรา พริกแดง แดงโม มะม่วงน้ำดอกไม้ มะละกอ แก้วมังกร ฝรั่ง และส้มสายน้ำผึ้ง จำนวน 138 ตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เชียงใหม่ และอุบลราชธานี พบว่า ในภาพรวมมีผักและผลไม้ตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 46.4% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของตัวอย่าง

ข้อมูลปัญหาการตกค้างของสารเคมีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในไทย ส่งผลให้ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได้มีมติให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 2 ชนิด คือ พาราควอตสารเคมีฆ่าหญ้าและคลอร์

ไพริฟอสสารเคมีฆ่าแมลง โดยไม่ให้ขึ้นทะเบียนเพิ่ม ไม่ต่ออายุทะเบียน และหยุดการนำเข้าในวันที่ 1 ธ.ค. 2560 และยุติการใช้ในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 รวมถึงเตรียมควบคุมการใช้ “ไกลโฟเสต” เพราะพาราควอตจัดเป็นยาพิษที่มีความรุนแรง ไม่สามารถถอนพิษได้ ที่ผ่านมา 47 ประเทศทั่วโลกยกเลิกการใช้แล้ว

เมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ต่อทะเบียนใบอนุญาตที่หมดอายุของหลายบริษัทผู้นำเข้าสารเคมีให้จำหน่ายต่อไปได้อีก 6 ปี...ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมา ซึ่งมีนายภักดี โพธิศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย เป็นประธานเพื่อหาข้อเท็จจริงในการพิจารณาให้มีการยกเลิกสารหรือไม่ภายใน 3 เดือน (ครบกำหนดเดือนมีนาคม 61)

การประสานงาน ! ของ 2 กระทรวงที่เกิดขึ้นระหว่าง “กระทรวงสาธารณสุข” และ “กระทรวงเกษตรฯ” โดยโยนลูกให้ “กระทรวงอุตสาหกรรม” เป็นกรรมการชี้ขาด ! ทั้งที่ทั้ง 3 กระทรวงนั่งอยู่ใน “คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีฯ” ที่เห็นชอบลงมติด้วยกันมา...จึงสร้างความกังขาในใจให้กับประชาชนผู้เสียภาษีตาต้า ๆ ยิ่งนักว่าใคร ? “กำลังเล่นเกมอะไรกัน” ?

แต่ที่แน่ๆ...ข้อมูลการตัดสินใจชี้ขาดในครั้งนี้มี “ชีวิต” ของลูกหลานผู้บริโภคทั้งประเทศไทยเป็นเดิมพัน !

จากข้อมูลจากสถาบันมะเร็ง รายงานสถานการณ์ของโรคมะเร็งในประเทศไทยว่า เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 โดยปี 2555 ไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งรายใหม่ ประมาณ 1 แสนราย และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงถึง 60,000 คน หรือเฉลี่ยเสียชีวิตประมาณ 7 คนต่อชั่วโมง !

เสนอกรม.สัญญาจันทบุรี

● 'ทุเรียน'ขึ้นชั้นผลไม้โลก ● ปลุกอัญมณีรุกท่องเที่ยว



การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทั่วโลก
"ได้รับทราบ"

ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดใกล้เคียง มีนักท่องเที่ยวทั้งไทย
และต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวจำนวนมากใน
ช่วงที่ผลไม้หลากหลายชนิดทยอยจากสวนออก

สู่ตลาด ไม่ว่าจะเป็นราชาแห่งผลไม้อย่างทุเรียน, ราชนิแห่งผลไม้อย่าง
มังคุด รวมถึงเงาะ ลองกอง สละ ระกำ สับประดะ แก้วมังกร เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีสวนผลไม้ต่าง ๆ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยม
ชมวิถีชีวิตแบบชาวสวน ทั้งสวนผลไม้แบบโบราณ สวนผลไม้แบบ
เกษตรอินทรีย์ และสวนผลไม้เพื่อการส่งออก

นายสมิทธิรัตน์ กล่าวว่า นอกจากนี้กระทรวงและภาคเอกชนอยู่
ระหว่างการส่งเสริมการจัดทำแบรนด์ผลไม้ไทยหรือไทยแลนด์แบรนด์
โดยมีเป้าหมายผลักดันผลไม้ไทยไปสู่ระดับพรีเมียมให้มากขึ้น คาดว่า
ในเร็ว ๆ นี้จะมีแบรนด์ของทุเรียนออกมาเป็นแบรนด์แรก จากนั้นก็จะ
เป็นมังคุด และลำไย ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าของผลไม้ไทย โดยในส่วนของ
ทุเรียนคาดว่าจะในปี 61 จะมีผลผลิตออกมา 910,000 ตัน จะคัดเลือก
ผลผลิต 1% หรือ 9,100 ตัน นายกระดั้นเป็น
ทุเรียนเกรดพรีเมียม และมีการสร้างแบรนด์
โดยทุเรียนแต่ละลูกต้องมีขนาด มีมาตรฐาน
ตามที่กำหนด ต้องเป็นทุเรียนที่ผ่านการคัดเกรด
ผ่านการรับรองคุณภาพมาแล้ว เพื่อนำไปทำ
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลผลิตผลไม้ของ

นายสมิทธิรัตน์ สมจิตรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุม
กรม.สัญญาระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 61 ที่จังหวัดจันทบุรีกระทรวงพาณิชย์
จะเสนอแผนการส่งเสริมให้จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเป็น
มหานครผลไม้ของโลกให้ที่ประชุม กรม. ได้พิจารณา เนื่องจากเป็นพื้นที่
ปลูกผลไม้ที่สำคัญหลายชนิดของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียนที่กลายเป็น
สินค้าขุดนิยมนิยมของผู้บริโภคชาวจีนและทั่วโลก จนสร้างรายได้ให้
แก่เกษตรกรและชุมชนใกล้เคียงอย่างมาก เบื้องต้นหาก กรม.
เห็นชอบ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการทำแผนแบบครบวงจรเพื่อเสนอขอ
งบประมาณต่อไป

“ที่ผ่านมาระบบพาณิชย์ได้ร่วมกับภาคเอกชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำแผนในการส่งเสริมให้จันทบุรีเป็นมหา
นครผลไม้ของโลกมากระดับหนึ่ง และมีความคืบหน้าไปมาก ดังนั้นหาก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ กรม. เห็นชอบแนวคิด
ดังกล่าวก็จะร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
เป็นรูปธรรมเร็วที่สุด ทั้งด้านการสร้างแบรนด์, การโปรโมต, การท่องเที่ยว,
การจัดจำหน่ายทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์, การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยว การส่งออกและจำหน่าย และ

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 24948

Col.Inch: 61.91 Ad Value: 136,202

หน้า: 6(บน)

PRValue (x3): 408,606

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เสนอกรม.สัญญาจันทบุรี 'ทุเรียน'ขึ้นชั้นผลไม้โลก ปกป้องภูมิรัฐท่องเที่ยว

จันทบุรีทุกชนิดเกือบจะไม่มีปัญหาเรื่องราคา โดยเฉพาะทุเรียน เนื่องจากผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีตัวแทนรับซื้อผลไม้จากจีนหรือสั่งเข้ามาซื้อแบบเหมาสวนและให้ราคาที่ดีด้วย โดยปัจจุบันจังหวัดจันทบุรี มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 90,000 ล้านบาท คาดว่าภายใน 5 ปี มูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดจะสูงขึ้นเป็น 400,000 ล้านบาท

“นอกจากกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีเป็นมหานครแห่งผลไม้ จังหวัดจันทบุรียังสามารถยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลอยสีของโลกมากที่สุด เนื่องจากมีความพร้อมด้านสถาบันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ซึ่งภาครัฐและเอกชนมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีหน่วยงานอื่น ๆ ภายในพื้นที่”.

บัตรคนจนระยะ 2 เพิ่มเงิน-หางาน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน เตรียมเฮ 1 ก.พ. คลังเริ่มบัตรคนจนระยะสอง ให้ความคุ้มครองพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่งเพิ่มทักษะอาชีพ หางานให้ทำทั้งในและต่างประเทศ 1.4 แสนอัตรา แจกเงินเพิ่มเดือนละ 100-200 บาท ปล่อยกู่เปิดทาง เป็นเจ้าของธุรกิจเอง หวังดึงคน ♦ อ่านต่อหน้า 13

บัตรคนจน □ ต่อจากหน้า 1

ไทยได้ประโยชน์กว่า 4 ล้านราย เดือนระวัง มีจลาจลสวมรอยด้อมคุ่น ชันไมมีนโยบายโทรฯ ไปขอข้อมูล

เมื่อวันที่ 31 ม.ก. นายพรชัย ชูระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง พร้อมแล้วเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนระยะสอง โดยเริ่มวันแรก 1 ก.พ. จนถึง 28 ก.พ. 61 ซึ่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยากเข้าร่วมมาตรการ จะต้องไปตรวจสอบสถานที่แสดงความประสงค์ได้ที่ <http://welfare2560.epayment.go.th/> และระบบจะแจ้งว่าต้องไปติดต่อที่ใด ซึ่งมีทั้งสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ธนาคารออมสิน หรือสถานที่ที่ผู้อำนวยการเขตหรือนายอำเภอกำหนด ที่เป็นเขตหรืออำเภอของที่อยู่ปัจจุบันที่เคยแจ้งไว้ ทั้งนี้ต้องเตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปด้วย หลังจากแจ้งความประสงค์เข้าร่วมแล้ว จะมีทีมหมอประชารัฐสุขใจ หรือเอโอที่สัมภาษณ์ข้อเท็จจริง ความประสงค์ เช่น ต้องการหางานหรือฝึกอบรมอะไร และให้คำแนะนำ วางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการซึ่งกระบวนการสัมภาษณ์จะทยอยตั้งแต่เดือนก.พ. และแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 61

นายพรชัย กล่าวต่อว่า ผู้ที่เข้าร่วมพัฒนาตัวเองจะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติม โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้น้อยกว่า 3 หมื่นบาท จะได้รับวงเงินเพิ่มเติม 200 บาทต่อคนต่อ

เดือนรวมเป็น 500 บาทต่อเดือน ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการมากกว่า 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้รับวงเงินเพิ่ม 100 บาทต่อคนต่อเดือน รวมเป็น 300 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจะเริ่มแจกตั้งแต่เดือนมี.ค.-ธ.ค. 61 อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังจะติดตามตรวจสอบผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการพัฒนาตัวเองจริงตามที่แจ้งจะยึดเงินคืนทันที

นายพรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอยืนยันว่ากระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีนโยบายให้มีการโทรศัพท์ไปแจ้งว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขอไปพบผู้ถือบัตรสวัสดิการดังกล่าวที่บ้าน ดังนั้นจึงขอเตือนให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ความระมัดระวัง และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้น สำหรับเป้าหมายสำคัญของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครั้งนี้คาดว่าจะฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพได้ 2.4 ล้านคน มีสินเชื่อของ ธ.ก.ส. และออมสิน รองรับได้ 2.1 ล้านราย รวมถึงมีตำแหน่งงานภายในประเทศจากกระทรวงแรงงานรออยู่ 1 แสนตำแหน่ง ต่างประเทศอีก 7,000 ตำแหน่ง ทำให้เราประเมินคร่าว ๆ มาตรการนี้จะดูแลผู้มีรายได้น้อยได้กว่า 4 ล้านคน

“มาตรการดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดเตรียมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ขณะที่สถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเตรียมสินเชื่อเพื่อรองรับกรณีผู้มีรายได้น้อยต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้มีรายได้น้อยฟื้นคืนความยากจน” นายพรชัย กล่าว.

ราคาข้าวดีชวานาเมินจำหน่ายยังฉางจ.ก.ส.

นโยบายชะลอขายข้าวผากยังฉางสุดเวริก ไค่งสุดท้ายเหลือ 1 เดือนปิดโครงการมีข้าวเปลือกเข้าแค่ 60,000 ตัน ขวานาปลั้มราคาตลาดข้าวเปลือกมะลิพุ่งแข่งราคายังฉางตันละ 1,000 บาท มั่นใจนาปรังปี'60 ลดนาปรังลงอีก 2 ล้านไร่ราคาข้าวมีเสถียรภาพ

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า หลังจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2560/2561 (จำหน่ายยังฉาง) ตั้งเป้าหมายรับฝากข้าวเปลือก 2 ล้านตัน ด้วยงบกว่า 2.1 หมื่นล้านบาท โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะเวลาได้ถอนข้าว 5 เดือน ซึ่งขณะนี้เหลือเวลา 1 เดือนจะปิดโครงการ

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชวานาและเกษตรกรไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้เหลือระยะเวลาอีก 1 เดือนสุดท้ายที่จะสิ้นสุดโครงการชะลอขายเก็บเข้ายังฉางของรัฐบาล แต่มีชวานานำข้าวเข้าฝากเก็บโครงการฯ เพียง 60,000 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์ เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการฝากเก็บ 2 ล้านตันข้าวเปลือก โดยคาดว่าในช่วง 1 เดือนสุดท้ายก่อนปิดโครงการยังฉางจะมีข้าวเปลือกเข้าโครงการเพียงไม่เกิน 30% ของผลผลิตข้าวหอมมะลิทั้งหมด

“โครงการยังฉางประสบความสำเร็จมาก ชวานานำข้าวเข้าโครงการน้อยเพราะราคาข้าวเปลือกในตลาดปีนี้สูงกว่าราคารับจำหน่ายยังฉางของรัฐบาล เช่น ข้าวหอมมะลิ หากเข้าโครงการจะได้ราคาตันละ 15,300 บาท แต่ราคาในตลาดปรับขึ้นไปถึง 16,000-17,000 บาท สูงกว่าราคารัฐบาลตันละ 700-

โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว

ข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2

หน่วย : บาท/ตัน				
	ข้าวเปลือกหอมมะลิ	ข้าวเปลือกเหนียว	ข้าวเปลือกเจ้า	ข้าวเปลือกปทุมธานี 1
เกษตรกรได้รับต่อตัน	3,000	3,000	2,400	200
สินเชื่อชะลอ	10,800*	10,800	7,200	8,500
การขายข้าวเปลือกนาปี	+	+	+	+
ค่าเก็บรักษา	1,500	1,500	1,500	1,500
ข้าวเปลือกในยังฉาง	=	=	=	=
รวมได้รับ	15,300	15,300	11,100	12,000

(ระยะเวลาการให้สินเชื่อ
1 พ.ย. 60 -28 ก.พ. 61)

ราคาตลาดปัจจุบัน (26 ม.ค. 61)	16,500-17,000	9,000-11,000	7,900-8,600	11,800-12,000
-------------------------------	---------------	--------------	-------------	---------------

หมายเหตุ - *ราคาขายสินเชื่อข้าวเปลือกหอมมะลิ ชนิดสีดัดตันข้าว 36 กรัมขึ้นไป หักลดตามช่วงชั้นกรัมข้าว ตันละ 200 บาท หากคุณภาพต่ำกว่า 20 กรัม ไม่รับเข้าร่วมโครงการ
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจรวบรวม

1,700 บาท”

สาเหตุที่ราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าดีมานด์และซัพพลายข้าวในปีนี้มีสมดุล

กัน โดยผลผลิตข้าวเปลือกมี 7.5 ล้านตัน นำมาผลิตเพื่อส่งออกและบริโภคในประเทศหมดพอดี จากปกติจะโอเวอร์ซัพพลายมาตลอด อีกทั้งสต็อกข้าวสารคงเหลือของรัฐบาลมีไม่มาก เป็นข้าวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมด้วย นอกจากนี้เป็นผลดีจากการทำงานประสานงานกัน เพื่อตรวจสอบตัวเลขสำรวจจนได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องทำให้วางแผนการตลาดได้ดี ตอนนี้อัตราตลาดโลกก็ขยับขึ้น ของไม่มีขายแล้ว

ทั้งนี้ จากการเดินทางลงพื้นที่สำรวจผลผลิตข้าวเปลือกหอมมะลิ ปีการผลิต 2560/2561 ในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ

ลี้ปดาห์ที่ผ่านมา เห็นว่า ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกเกือบครบ 100% แล้ว ยังเหลือเพียงข้าวเปลือกนาปีในภาคใต้ที่จะเก็บเกี่ยวข้าที่สุดราวเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งมีสัดส่วนไม่มากนัก ทั้งนี้ ผลผลิตนาปีจะมีปริมาณ 7.5 ล้านตันข้าวเปลือก

สำหรับแนวโน้มการผลิตข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2561 คาดว่าจะมีผลผลิตลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกไปปลูกข้าวชนิดอื่นทดแทนนาปรัง ทำให้พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังลดลงจาก 11-12 ล้านไร่ เหลือเพียง 7-8 ล้านไร่ หายไป 2-3 ล้านไร่ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการผลิตข้าวครบวงจร

นายสุเทพ กล่าวว่า ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ จะมีการประชุมคณะทำงานแผนพัฒนาข้าวครบวงจร โดย

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 1 - อาทิตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 40

ฉบับที่: 5015

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 54.22 Ad Value: 73,197

PRValue (x3): 219,591

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ราคาข้าวดี ชาวนาเมืงจำหน่ายงู้งางจ.ก.ส.

มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค) เป็นประธาน เพื่อสรุปตัวเลข รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายข้าวแห่งชาติ (นบช.) ที่จะ ประชุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ สำหรับ ใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนการระบายข้าว ปี 2561 -โดยขณะนี้รัฐบาลยังเหลือ สต็อกข้าวอีก 2 ล้านตัน เป็นข้าวเข้า อุตสาหกรรมที่มีใช้คนบริโภค 1.5 ล้านตัน และข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่มีใช้ทั้งคน และสัตว์บริโภค 5 แสนตัน

ยกระดับเกษตรกรพันธสัญญา ซีพีเอฟประกันภัยให้รายย่อย



หลัง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรกร ที่อยู่กับบริษัทมายาวนานกว่า 10 ปี พันธสัญญา พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ พร้อมมีประกาศ ให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจคอนแทรคต์ฟาร์มมิ่ง มาจดแจ้งกับกระทรวงเกษตร และสหกรณ์มีผู้มาจดแจ้งทั้งหมด 87 ราย

นายณรงค์ iewicz irector รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ใน 87 ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรกรพันธสัญญาที่ทำธุรกิจด้านนี้มา ตั้งแต่ปี 2518 เผยว่า ปัจจุบันซีพีเอฟมีเกษตรกรในระบบเกษตรกรพันธสัญญาอยู่ 5,960 คู่สัญญา ครอบคลุม การเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร โดยร้อยละ 60 ของจำนวน คู่สัญญา เป็นเกษตรกร



“วันนี้สังคมคงรับรู้แล้วว่าระบบเกษตรกรพันธสัญญาไม่ได้มีเพียงซีพีเอฟรายเดียวที่ดำเนินการอยู่ แต่มีผู้ประกอบการถึง 87 ราย แม้ที่ผ่านมาสัญญาของบริษัทจะ ได้รับการประเมินจากคณะ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่ามีความเป็นธรรมและ เป็นสากล จนองค์การอาหาร และเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) นำไปเป็นตัวอย่าง ให้หลายประเทศที่ดำเนิน โครงการคอนแทรคต์ฟาร์มมิ่งได้ศึกษาก็ตาม แต่หลังจาก มีพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ ออกมาบังคับ

ใช้ครั้งแรกเราได้มีการ ปรับปรุงสัญญาใหม่ เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์แก่เกษตรกรมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ซีพีเอฟถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ทำให้ความ สำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงแทนเกษตรกร รายย่อยในประเภทประกันรายได้ หรือแบบ ผากเลี้ยง โดยบริษัทจะมีการทำประกันภัยให้กับ เกษตรกรคู่สัญญาทั้งที่กฎหมายไม่ได้บังคับ แต่เรา



ทำให้โดยเกษตรกร ไม่ต้องควักจ่ายแต่ อย่างใด”

นายณรงค์ เผยอีกว่า ปกติการ ทำเกษตรกรพันธ-

สัญญาในรูปแบบฝากเลี้ยงของเกษตรกรรายใหม่ จะมีการกู้เงินจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน จะมีเงื่อนไขบังคับให้เกษตรกรต้องทำประกันภัย โรงเรือนและอุปกรณ์ แต่หลังจากชำระหนี้เงินกู้ ครบถ้วนเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำประกันต่อ ซีพีเอฟจึงมีแนวคิดที่จะช่วยรองรับความเสี่ยงครั้งนี้ แทนเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน ให้แก่เกษตรกรกลุ่มนี้ เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ พายุพัดถล่ม โรงเรือนและอุปกรณ์เสียหาย เกษตรกร ยังได้โรงเรือนใหม่จากเงินประกันภัยไว้ทำกินได้ ต่อไป.





รองปลัดเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

นายสัตวแพทย์ชนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับดูแลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายธนະสิทธิ์ ธนาภิรตินันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันก่อน

โดยตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ซึ่งในปี 2561 มีแผนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 3,500 ตัน และพันธุ์ กข 15 จำนวน

1,000 ตัน จำหน่ายให้กับจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ทั้งหมด มีเกษตรกรกลุ่มและเป้าหมายแปลงใหญ่ เช่น อ้อยโรงงานพันธุ์ขอนแก่น 3 พันธุ์หลักเกณฑ์ใหม่ 64 กลุ่ม เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ 219 กลุ่ม

จากนั้นคณะฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ ซึ่งมีจุดเด่นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพร้อมทั้งกระจายพืชเศรษฐกิจพันธุ์ดีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น อ้อยโรงงานพันธุ์ขอนแก่น 3 พันธุ์หลักเกณฑ์ใหม่ 64 กลุ่ม หลังพันธุ์ระยะของ 86-13 ข้าวโพดฝักสด ถั่วลิสง พืชผักอินทรีย์ และพริก นอกจากนี้ยังได้ผลิตกล้วยเนื้อเชื้อเพื่อแจกจ่ายเกษตรกรอีกด้วย



พร้อมกันนี้คณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีจุดเด่นคือ เป็นศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและการย้อมสีธรรมชาติ เลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมือง และมีเอกลักษณ์ด้านลวดลายผ้าไหม มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นศูนย์ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวให้กระจายไปในระดับสากล มีการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน ในการดำเนินงาน

ด้วย
หลังจากนั้นได้รับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกำกับดูแลในจังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์

และได้ถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารและบุคลากรในพื้นที่ให้ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เช่น นโยบาย 3 ต. (ต่อ เดิม แต่ง) และให้น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการปฏิบัติงาน.